



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: สศก.บุพรมเก็บข้อมูล	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
2. ธรรมนัสลุยปุยคนละครึ่ง กรมข้าวชวนชาวนาร่วม	มติชน
3. ธรรมนัสเปิดเกษตรพากิน	ข่าวสด
4. คิกออฟงานเกษตรลานคนเมือง คนแน่นช้อปยอดสินค้าทั่วไทย	มติชน
5. เคาะมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน	เดลินิวส์
6. เกษตรฯเดินหน้าปุยคนละครึ่งลดรายจ่ายชาวนา	ข่าวสด
7. คอลัมน์: Sustainability's Journey: 'เกษตร'เตรียมความพร้อม'สวนยาง'รับ...	กรุงเทพธุรกิจ
8. 'กรมการข้าว'เปิด16สูตร'ปุยคนละครึ่ง'สั่งจองได้ผ่านแอปพลิเคชันร่วมธกส.	กรุงเทพธุรกิจ
9. 'เกษตรกรผู้ปลูกข้าว' เฮ! ปุยลดต้นทุนการผลิต	ไทยโพสต์
10. หัวข้อข่าว: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. เจรจาเกษตรฯ ญี่ปุ่น เร่งส่งออกส้มโอ-มะม่วง	เดลินิวส์
12. ผู้ช่วยฯลงพื้นที่ติดตามงานด้านเกษตรในจ.สมุทรสาคร	แนวหน้า



สศก.ปูพรมเก็บข้อมูล

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า สศก.จัดทำแผนการสำรวจข้อมูลสินค้าเกษตรตลอดภัย ปี 2567 โดยการสำรวจข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับการรับรองการผลิตมาตรฐาน GAP จากฐานข้อมูลของกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 10,765 ตัวอย่างรวม 72 จังหวัด สศก.จึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

ธรรมนัสลุยปูคนละครึ่ง กรมชลฯชวนชาวนาร่วม

‘ธรรมนัส’ ลุยปูคนละครึ่งช่วยชาวนา ‘จุฬพันธ์’ แยมมีมาตรการเพิ่มปลูก ศก.รอ ครม. เศรษฐกิจเคาะสัปดาห์หน้า ‘อึ้งอึ้ง’ เปิดศูนย์สร้างสรรค์‘ทีซีดีซี’10 จังหวัด (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ปูคนละครึ่ง

คลังศึกษากองทุนรูปแบบ‘วายุภักษ์’

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นายจุฬพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยทิศทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า กำลังเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมในช่วงก่อนถึงสิ้นปี 2567 หรือก่อนมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตออกมา แต่จะอะไรบ้างต้องรอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจอนุมัติในสัปดาห์หน้า

นายจุฬพันธ์อีกกล่าวอีกว่า ส่วนข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการรื้อฟื้นกองทุนวายุภักษ์เพื่อกระตุ้นตลาดทุนในประเทศ จำเป็นต้องหารือในข้อกฎหมายการจัดตั้งกองทุนในลักษณะที่คล้ายกับกองทุนวายุภักษ์ขึ้นมา ซึ่งกระทรวงการคลังจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ รูปแบบของกองทุนวายุภักษ์ในอดีตมีการแบ่งหน่วยลงทุนของกองทุนวายุภักษ์เป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก. สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุน มีมูลค่ากองทุน 1.5 แสนล้านบาท กำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำและขั้นสูง ซึ่งเป็นการประกันผลตอบแทนให้กับประชาชนต้องไม่ต่ำกว่า 3% และประเภท ข. เป็นการถือครองหน่วยลงทุนโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีมูลค่า 3.5 แสนล้านบาท แต่ไม่มีการประกันผลตอบแทน โดยกองทุนประเภท ก. จะได้รับผลตอบแทนก่อนประเภท ข.

“เราต้องการมีเงินเติมในระบบตลาดทุนเพื่อให้เกิดการกระตุ้น การหมุนเวียน โดยกองทุนที่เคยประสบความสำเร็จคือกองทุนวายุภักษ์ ดังนั้น คลังอาจมีการพิจารณาตั้งกองทุนอีกสักกอง เป็นกองที่แยกต่างหาก

แต่รูปแบบจะเป็นอย่างไร สัดส่วนจะเป็นอย่างไร ต้องมีการพิจารณา”

ธปท.ชี้ศก.ยังไม่โตเท่าที่ควร

นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจากที่มีจุดตั้งต้นต่ำได้เร่งตัวขึ้นและทยอยโน้มเข้าสู่ศักยภาพ แต่ในภาพใหญ่ยังไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจโตเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีปัจจัยอุดหนุนในด้านปัจจัยเชิงโครงสร้าง การกระจายรายได้ยังไม่ดี เป็นปัญหาต้องได้รับการแก้ไข โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะขยายตัวได้ที่ 2.6% ส่วนปี 2568 อยู่ที่ 3% หากมีโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท มองว่าจะเกิดผลต่อจีดีพีให้ขยายตัวได้ใกล้เคียงกับที่หลายฝ่ายประเมินไว้ โดยมองว่าจะส่งผลบวกต่อจีดีพีที่ 0.3-0.4% แต่ผลเชิงบวกแบบเต็มศักยภาพน่าจะเป็แรงส่งที่เกิดขึ้นในปี 2568 มากกว่า

นายปิติกล่าวว่า เศรษฐกิจในระยะถัดไปมีแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศ และภาคท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงสัญญาณการฟื้นตัวในภาคการผลิตและส่งออกบางหมวดสินค้า แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าที่ต้องติดตามต่อไป โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญเป็นการบริโภคภาคเอกชน แต่ยังมีมาจากกลุ่มผู้มีรายได้สูง และกระจุกตัวอยู่ในหมวดภาคบริการเป็นหลัก รวมถึงการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะยานยนต์ ยังไม่ได้ดีเท่าการบริโภคในกลุ่มอื่น รวมถึงเห็นแรงส่งจากการใช้จ่ายภาครัฐ ที่เริ่มมีการเร่งเบิกจ่ายในช่วงไตรมาส 2 หลังจากงบประมาณปี 2567 สามารถใช้ได้แล้ว โดยคาดว่าจะการส่งออกปี 2567 จะขยายตัว 1.8% และปี 2568 ขยายตัว 2.6%

อึ้งลุยตั้ง‘ทีซีดีซี’10จว.ทั่วปท.

ที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมเปิดงานประกาศจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (New TCDC) ใน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา บัตตานี พิษณุโลก แพร่ ภูเก็ต ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี โดยมี ส.ส.พรรคเพื่อไทยในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมงาน อาทิ น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย น.ส.ลินธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายเพชร จันทรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา นายนิกร โสมกลาง ส.ส.ฉะเชิงเทรา

น.ส.แพทองธารกล่าวเปิดงานว่า งานนี้เป็นการประกาศจุดเริ่มต้นของนโยบายการยกระดับทุนวัฒนธรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนการซอฟต์แวร์ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

ผลักดันซอฟต์แวร์ภูมิภาค

“รัฐบาลมีนโยบาย ‘สร้างคน เพิ่มทักษะ’ ผ่านการจัดตั้ง ‘ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ’ หรือ TCDC แห่งใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาสำคัญในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ดนตรี การออกแบบ ศิลปะ และวิถีชีวิตอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับนโยบาย 1 ครอบคลุม 1 Soft Power (OFOS) ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทุกบ้านทุกครัวเรือนอย่างแท้จริง”

น.ส.แพทองธารกล่าวต่อว่า โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ใน 10 จังหวัดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค การสร้างเครือข่ายและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนในพื้นที่ และการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญทำให้ประเทศไทยสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ลิบฉัตรคมเข้ากรง3ก.ค.-จัดตั้งดีเซล

นายสมคิด กิ่งกรดกลาง ผู้ประกอบการ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16909

หน้า: 1 (บนซ้าย), 3, 12

Col.Inch: 92.47

Ad Value: 110,964

PRValue (x3): 332,892

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธรรมนัสลุยปุ๋ยคนละครึ่ง กรมชลฯชวนชาวนาร่วม

หจก.บุรีรัมย์ฟาร์มรุ่งชนส่ง ในฐานะนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน เปิดเผยว่า ตอนนี้ผู้ประกอบการบรรทุกขนส่งสินค้าในภาคอีสาน กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากน้ำมันดีเซลปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการให้รัฐบาลพิจารณาตรึงราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30 บาท เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้ แม้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเคยยื่นเรื่องร้องทุกข์ไป 3 รอบแล้ว เพื่อขอให้เร่งพิจารณาโดยเร็วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม เพราะแบกรับภาระต้นทุนราคาน้ำมันไม่ไหว หลายเจ้าต้องหยุดเดินรถ หรือส่งรถคืนให้ไฟแนนซ์ เพราะไม่มีเงินผ่อนชำระ แต่ไม่มีความคืบหน้าอย่างใด

“ตั้งนั้น ยอกรวิงวอนรัฐบาลได้โปรดเห็นใจวันที่ 2 กรกฎาคม ทางสมาชิกของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานจะนำรถบรรทุกมารวมตัวกันที่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 100 คัน ก่อนเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพฯ ในเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม ไปรวมพลสมทบกับขบวนรถบรรทุกจากภาคอื่นๆ รวมประมาณ 400 คัน โดยจะต่อแถวเคลื่อนขบวนใช้เพียง 1 ช่องทางจราจร ไม่มีการปิดถนน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ขับที่สัญจรบนเส้นทาง” นายสมคิดกล่าว

ธรรมนัสบุกปุ๋ยคนละครึ่ง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 3

ปุ๋ยคนละครึ่ง

โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 หรือปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการหารือร่วมกับนายกสมาคมชาวนาตัวแทนศูนย์ข้าวอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเพึ่งทำ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ชาวนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567-31 กรกฎาคม 2568 วงเงิน 29,980.1695 ล้านบาท

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นการสนับสนุนค่าปุ๋ยให้เกษตรกร โดยรัฐช่วย 50% ชาวนาจ่าย 50% ชื่อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท คริวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ เป้าหมายเป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.68 ล้านครัวเรือน สั่งซื้อปุ๋ยและชีวภัณฑ์จากแอปพลิเคชันที่กรมการข้าวและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พัฒนาร่วมกัน ส่วนผู้ค้าปุ๋ยที่ร่วมต้องจำหน่ายตามสูตรที่กำหนดต่ำกว่าท้องตลาดและราคาเดียวกันหมด แก้ปัญหาชาวนาซื้อปุ๋ยแพงและต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย ส่วนชีวภัณฑ์ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

“ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา ข้าวราคาดีพี่น้องชาวนายิ้มกันถ้วนหน้า รัฐบาลมองว่าหากอุดหนุนอีกไร่ละ 1,000 บาท ไม่ใช่เรื่องง่ายควรมีมาตรการทำให้ยั่งยืน จึงเป็นโครงการนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะเกษตรกรต้องการใช้ปุ๋ยที่ดี ราคาเข้าถึงได้ โดยผู้ประกอบการก็ต้องขายปุ๋ยราคาที่เรควบคุมได้ ไม่ใช่ขายแพงแล้วมาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะไม่ช่วยให้

หลุดพ้นจากห่วงโซ่แห่งการเอาर्डเอาเปรียบกัน” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไม่ใช่ชาวนา จะคิดโครงการดีๆ มาช่วยลดต้นทุนให้ด้วย อาทิ ปศุสัตว์ ประมง พืชไร่ พืชสวน ประเภทต่างๆ ผ่าถึงพี่น้องเกษตรกรคนไทยเรามีหลายสิ่งกำลังขับเคลื่อน อาทิ แผนการส่งโค แพะ แกะ ออกไปยังซาอุดีอาระเบีย การแปรรูปเป็นอาหารฮาลาลไปตลาดวันออกกลาง การเปิดตลาดจีน ที่จะเดินทางไปลัปดาห์หน้า ซึ่งต้องใช้ตลาดนำ นวัตกรรมเข้าเสริมของจริง เพื่อเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรทั้งแผ่นดิน

นายณัฐภูมิศักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2567/68 กับกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ ลูกค้า ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นกัน โดยวิธีเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. จากนั้นระบุปุ๋ยสูตรที่เข้าร่วม และชำระเงินค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ครึ่งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. โดยรัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งและเกษตรกรจ่ายครึ่งหนึ่ง เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิ่มโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ส่งผลให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น

ธรรมนัสเปิด เกษตรพากิน

**ชวนซื้อปและชิม
ทั่ว'ลานคนเมือง'**
เปิดแล้วงาน 'เกษตรพากิน
พาเที่ยวลานคนเมือง' รมว.
เกษตรฯ 'ร.อ.ธรรมนัส' เป็น
ประธาน □อ่านต่อหน้า10

● ธรรมนัส □ ต่อจากหน้า 1

ด้รับบั้นเอง จัดใหญ่บนพื้นที่หมื่นตาราง
เมตร เต็มลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.
ตลอดทั้ง 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิ.ย.
ย่านเกษตรกร 30 ล้านคนอยู่ดีกินดี ลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่า ตลาดต้องนำ
นวัตกรรมต้องเสริม เชิญชวนประชาชน
ไปร่วมอุดหนุนซื้อหาสินค้าคุณภาพจาก
เกษตรกร ทั้งผัก ผลไม้สดและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตร สินค้าประมงและ
ปศุสัตว์ ฟ้าไหม สิ่งทอ และหัตถกรรม
เกษตรอินทรีย์

เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 26 มิ.ย. ที่ลาน
คนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม

➤ **กิน-เที่ยว** - ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.
เกษตรฯ, นายอรุณกร
ศิริวิทย์ชยากร รมว.เกษตรฯ,
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ
และปลัดกทม. ร่วมจัดงาน
'เกษตรพากิน พาเที่ยว @
ลานคนเมือง' ที่ลานคนเมือง
ศาลาว่าการกทม. งานจัด
ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.

สินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @
ลานคนเมือง" จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 10.00-
21.00 น. โดยมี น.ส.ชนพร ศิริวิราชภริยา
ร.อ.ธรรมนัส, นายอรุณกร ศิริวิทย์ชยากร
รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายประยูร
อินสกูล ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, นางวันเพ็ญ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพ
มหานคร, น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รอง
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน, นายเศรษฐเกียรติ
กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, นายพีรพันธ์ กอทอง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร, นายรพีทัศน์ อุ่นจิตต
พันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร,
พ.จ.อ.ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อน
ไหม, นายโกศล สิงหนาท ผอ.สำนักงาน
เขตพระนคร, คณะผู้บริหารกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมต่างๆ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวัน
ที่สำคัญของพี่น้องคนเมือง คือ พี่น้องชาว
กรุงเทพมหานคร และสถานที่จัดงานแห่งนี้
เป็นสถานที่สำคัญ ที่แสดงอัตลักษณ์ของ
คนเมือง ทางครอบครัวกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานคร
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

"คอนบ่าย 2 ผมดีการกิจอยู่ที่จังหวัด
สงขลา ไปเปิดโครงการสำคัญ ในการ
เข้าร่วมมาตรฐาน EUDR ซึ่งถือว่าเป็น
มาตรการสากลในการทำเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภาคการเกษตรในเรื่องของ
ยางพารา มีการประมูลราคาน้ำยางพารา
ที่เป็นน้ำยางเข้าสู่มาตรการ EUDR มีการ



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12265

หน้า: 1(บนขวา), 11, 10

Col.Inch: 145.32 Ad Value: 225,246

PRValue (x3): 675,738

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธรรมนัสเปิดเกษตรกรพากิน

ประมูลอย่างกันด้วย เป็นวันประวัติศาสตร์ที่มีการจับคาราคาจากการประมูลราคาขายราคาดีตัวขึ้น กิโลกรัมมากกว่าเดิมถึง 12 บาทต่อกิโลกรัม ในรอบประวัติศาสตร์ครั้งนั้น สิ่งเราจะทำกัน ณ วันนี้ ผมรีบเดินทางมาพร้อมกับคณะผู้บริหารหลายๆ ท่านรีบแถลงข่าวโครงการดีๆ กับพี่น้องเกษตรกรรูปท่าน่า ทำการเข้าสู่โครงการ 'ปุ๋ยคนละครึ่ง' ร่วมกับพี่น้องชาวเกษตรกร

□ อ่านต่อหน้า 11

● ธรรมนัส □ ต่อจากหน้า 10

ในรูปการผลิตปี 2567 จนถึงปี 2568 และรับมาที่นี้” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า การจัดงานมหกรรมยิ่งใหญ่ของครอบครัวพี่น้องชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรพากิน พาเที่ยว ณ ลานคนเมือง’ ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อเดือนกันยายน ปี 2566 เมื่อครั้งได้เริ่มเข้ามาบริหารบ้านเมืองว่างานเกษตรถือว่าเป็นภาคสำคัญ เราจะนำแนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่าในกรอบระยะเวลา 4 ปี ดังนั้นในเรื่องของนวัตกรรมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะผลักดันให้การเกษตรของเรานั้น ที่สามารถทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ฉะนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมต้องเสริมถึงจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรคนไทยเกือบ 30 ล้านกว่าชีวิต

“ตลาดต่างชาติ ก็ไม่ต้องพูดถึง การบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราพร้อมเปิดตลาดที่พร้อมต่อสู้กับตลาดต่างประเทศ อย่างตลาดในเรื่องของโคกระบือ ที่ในรอบศตวรรษเราไม่เคยเปิดตลาด แต่เราได้ไปเปิดตลาดที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งไทยเรามีแผนที่จะเซ็น MOU กับทางรัฐบาลของประเทศซาอุดีอาระเบียที่ต้องเลื่อนไปก่อน แต่ทางรัฐบาลประเทศซาอุดีอาระเบียให้ประเทศไทยเราทำการส่งออกค่านปศุสัตว์กับทางเขา

เน้น โค-กระบือ-แพะ-แกะ ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย และในวันนี้ เกษตรพากิน พาเที่ยว ณ ลานคนเมือง เราต้องการที่จะเปิดตลาดภายในประเทศ สนับสนุนให้พี่น้องคนในกรุงเทพฯ เห็นของดีจากแต่ละท้องถิ่น รู้จักอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ในฐานะที่เราเป็นคนไทย รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ของดีแต่ละท้องถิ่นที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เรามีสิ่งที่เราพิสูจน์ให้เห็นว่าซอฟต์แวร์เป็นตัวสำคัญ เป็นจุดเด่นในการขาย เราปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคการเกษตรถือว่าเป็นภาคสำคัญ ที่เราจะสานต่อไปยังภาคส่วนสำคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ไม่พึ่งภาคการเกษตร หรือแม้แต่ภาคการท่องเที่ยว ก็จำเป็นต้องพึ่งภาคการเกษตร คนต่างชาติ แยกบ้านแยกเมืองมาประเทศไทย ก็อยากจะมีของดีบ้านเรา อยากจะรู้ว่า มีมะม่วงที่ไหนอร่อยที่สุด อยากจะรู้ว่า ผักไทยที่ไหนอร่อยที่สุด ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่เราจะน้อมนำหลักชัยในการส่งเสริม การกิน การเที่ยว และตลาดภายในประเทศถือว่าเป็นตลาดใหญ่

“ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พี่น้องชาวเกษตรกรที่ร่วมกันจัดงาน เพื่อคนเมืองในสองมาซิมของดี ของท้องถิ่น เรามีเกษตรแปลงใหญ่ มีของดีแต่ละท้องถิ่นทั่วไทย มาให้พี่น้องได้ชิม ได้จับจ่ายใช้สอย ถึงแม้ว่าฝนจะตกทุเรียนก็ขายหมดไปหลายกิโลแล้ว ผมเชื่อว่า หลังจากที่ผมเปิดงาน พี่น้องชาวกรุงเทพฯ จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า หลังจากจัดงาน เกษตรพากิน พาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครสำเร็จแล้ว ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนจะจัดต่างจังหวัดในแต่ละภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดบริโภคสินค้าเกษตรภายในประเทศต่อไป และในพื้นที่ต่างจังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมวางแผนไว้ในการจัดงานครั้งต่อไป จะเป็นที่ภาคใต้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรกร

ที่คิดว่า ผลิตภัณฑ์ของท่านมีดี และพร้อมเผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้จักมากขึ้น เข้าร่วมโครงการกับการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพร้อมเป็นส่วนหนึ่งภายในการจัดงานครั้งหน้าต่อไป

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาด นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐบาล ผลักดันให้เกิดสินค้าเกษตร มูลค่าสูง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลผลิต การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งเสริมการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

นายประยูรกล่าวว่า เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ได้แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer, Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสหกรณ์ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้า อัตลักษณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้สามารถกระจายผลผลิตจากพื้นที่สู่ตลาดที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจับคู่ธุรกิจ การสาธิตทางการเกษตร และอาหาร บริการขนส่งสินค้าที่จำหน่ายภายในงาน โดยมีหน่วยงาน ร่วมสนับสนุนมาจากราย 3 กระทรวง จำนวน 132 ร้านค้า 2 บริษัทขนส่ง รวมทั้งได้รับความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี จากกรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคาดหวังว่า การ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12265

Col.Inch: 145.32 Ad Value: 225,246

หน้า: 1(บนขวา), 11, 10

PRValue (x3): 675,738

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธรรมนัสเปิดเกษตรกรพากิน

จัดงาน ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อภาคการเกษตรไทยในภาพรวมต่อไป

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจไปร่วมสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง รับชมนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรที่น่าสนใจและร่วมกิจกรรมสาธิตได้ในงาน เกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ตลอด 5 วัน เต็มบนพื้นที่จัดงานรวม 10,000 ตารางเมตร” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน ร.อ.ธรรมนัส และคณะฯ ร่วมเดินชมบูธโซนสินค้าและโซนนิทรรศการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ที่ลานคนเมือง ในช่วงเช้าประชาชนได้ทยอยเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ท่วมกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างโปรยปราย ทำให้อากาศเย็นสบาย ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมบนเวที ซึ่งมีกิจกรรมทอล์กโชว์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เปิดประเด็น รสนิยมการเปลี่ยนแปลงภาคสินค้าเกษตรไทย ด้วยแนวคิดจาก “Local คู่ เลอกำ” และมีการสาธิตการสร้างภาพลักษณ์เมนูอาหารจาก Local คู่ เลอกำ (ฟู้ดสไตล์ลิสต์) ด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานจะพบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากมาย อาทิ ทุเรียนป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทุเรียนหมอนทอง ฝรั่งเมี่ยง จ.ชุมพร ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

เมล็ดอ่อนพรีเมียมมาตรฐาน GAP จาก จ.เชียงราย ลำไยสดพันธุ์อ็อค จ.ลำพูน ลำไย จ.เชียงใหม่ จำปาเคผลสด จ.สตูล มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ส้มโอทองดี จ.ชัยภูมิ สับปะรดพันธุ์ทอง จ.ระยอง ผักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผงผักอินทรีย์แปรรูป พริกไทย จ.ตรัง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อน กาแฟโรบัสต้า จ.ราชบุรี

สินค้าประมงและอาหารทะเลแปรรูป เช่น หมึกกะตอย ลูกชิ้นปลาพริกไทยครึ่ง ข้าวเกรียบปลานิลแห้ง ปั่นสับข้าวหอมมะลิ ไข่ปลาสด หมึกบดอบเนย เนื้อโคแปรรูป เนื้อโคเสียบไม้ เนื้อแคคเคียว ผลิตภัณฑ์นมไทย-เคนมาร์ค โยเกิร์ตพรีเมียม ไข่ไก่สด ไข่แปรรูป

ข้าว GI เช่น ข้าวอินทรีย์สังข์หยดพัทลุง ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวมะลินิลสุรินทร์ ข้าวพื้นเมือง และข้าวพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าว กข 43 ผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อสุขภาพ เนื้อโคดำ ลำตะคองพรีเมียม จากผู้เลี้ยงโคเนื้อ ลำตะคอง จ.นครราชสีมา สเต็กเนื้อโคขุน กำแพงแสน จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด KU Beef จ.นครปฐม สเต็กเนื้อโคขุน ดอกก่ำได้ จากสหกรณ์โคขุนดอกก่ำได้ จำกัด จ.พะเยา สเต็กเนื้อโคขุนดอกก่ำได้ จ.พะเยา ข้าวมันไก่เบตง หมูย่างเมืองตรัง เนื้อกระเช็บปรุงสุก

ผลิตภัณฑ์จากควายไทย อาทิ นมควายไทยพาสเจอร์ไรซ์ โยเกิร์ตนมควาย สบู่ นำนมควาย เนื้อควายแคคเคียว และอาหารปรุงสุกจากแพะ อาทิ ข้าวหมกแพะ ไข่อ้วเนื้อแพะ พริกหยวกยัดไส้แพะสับ บาร์บีคิว เนื้อแพะ นมแพะ ทองม้วนนมแพะ

สำหรับประชาชนที่ไปเที่ยวงาน เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน สถานี สามยอด (BL30) ทางออกที่ 3 บริเวณงานจัดตรงข้ามกับวัดสุทัศนเทพวราราม ติดกับบริเวณที่ตั้งเสาชิงช้า เข้านานฟรี

คิกออฟงานเกษตรลานคนเมือง คนแน่นช้อปปิ้งสินค้าทั่วไทย

‘ธรรมนัส’กดปุ่มเปิดงานใหญ่‘เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง’ รวมของดีทั่วไทยให้คนกรุง-นักท่องเที่ยวชิม-ช้อป หลากหลายสินค้า (อ่านต่อหน้า 7)

งานเกษตร

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายอรุณกร ศิริสิทธิ์ ยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมงาน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญของพี่น้องคนเมือง คือ พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร และสถานที่จัดงานแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญ ที่แสดงอัตลักษณ์ของคนเมืองทางครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานครที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

“ตอนบ่าย 2 ผมติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดสงขลา ไปเปิดโครงการสำคัญ ในการเข้าร่วมมาตรการ EUDR ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการสากล

ในการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาคการเกษตรในเรื่องของยางพารา มีการประมูลราคาน้ำยางพารา ที่เป็นน้ำยางเข้าสู่มาตรการ EUDR มีการประมูลยกกันด้วยเป็นวันประวัติศาสตร์ ที่มีการจับตาราคาจากการประมูลราคาขาย ราคาดีดตัวขึ้นมากกว่าเดิมถึง 12 บาทต่อกิโลกรัม ในรอบประวัติศาสตร์ ดังนั้น สิ่งเราจะทำกัน ณ วันนี้ผมรีบเดินทางมาพร้อมกับคณะผู้บริหารหลายๆ ท่าน รับแถลงข่าวโครงการดีๆ กับพี่น้องเกษตรกรรูปทำนา ทำการเข้าสู่โครงการปุ๋ยคนละครั้ง ร่วมกับพี่น้องชาวเกษตรกรในรูปการผลิตปี 2567 จนถึงปี 2568 และรับมาที่นี่” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า การจัดงานมหกรรมยิ่งใหญ่ของครอบครัวพี่น้องชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรพากิน พาเที่ยว ณ ลานคนเมือง” ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อเดือนกันยายน 2566 เมื่อครั้งได้เริ่มเข้ามาบริหารบ้านเมืองว่างานเกษตรถือว่าเป็นภาคสำคัญ เราจะนำแนวทาง ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3

เท่าในกรอบระยะเวลา 4 ปี ดังนั้นในเรื่องของนวัตกรรมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะผลักดันให้การเกษตรของเรานั้น ที่สามารถทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ฉะนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีถึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมต้องเสริมถึงจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรคนไทยเกือบ 30 ล้านกว่าชีวิต

“ตลาดต่างชาติก็ไม่ต้องพูดถึง การบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราพร้อมเปิดตลาดที่พร้อมต่อสู้กับตลาดต่างประเทศ อย่างตลาดในเรื่องของโคกระบือ ที่ในรอบศตวรรษเราไม่เคยเปิดตลาด แต่เราได้ไปเปิดตลาดที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งไทยเรามีแผนที่จะเซ็น MOU กับทางรัฐบาลของประเทศซาอุดีอาระเบียที่ต้องเลื่อนไปก่อน แต่ทางรัฐบาลประเทศซาอุดีอาระเบียให้ประเทศไทยเราทำการส่งออกด้านปศุสัตว์กับทางเขา เน้นโค-กระบือ-แพะ-แกะ ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย และในวันนี้ เกษตรพากิน พาเที่ยว ณ ลานคนเมือง เราต้องการที่จะเปิดตลาดภายในประเทศ สนับสนุนให้พี่น้องคนในกรุงเทพฯ เห็นของดีจากแต่ละท้องถิ่น รู้จักอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ในฐานะที่เราเป็นคนไทย รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ของดีแต่ละท้องถิ่นที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เรามีสิ่งที่เราพิสูจน์ให้เห็นว่าซอฟต์แวร์เป็นตัวสำคัญ เป็นจุดเด่นในการขาย เราปฏิเสธไม่ได้ว่า



เปิดงาน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน

ภาคการเกษตรถือว่าเป็นภาคสำคัญ ที่เราจะสานต่อไปยังภาคส่วนสำคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ไม่พึ่งภาคการเกษตร หรือแม้แต่ภาคการท่องเที่ยว ก็จำเป็นต้องพึ่งภาคการเกษตร คนต่างชาติแขกบ้านแขกเมืองมาประเทศไทย ก็อยากชิมของดีบ้านเรา อยากจะรู้ว่ามียะม่วงที่ไหนอร่อยที่สุด อยากจะรู้ว่าผักไทยที่ไหนอร่อยที่สุด ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่เราจะน้อมนำภาพลักษณ์ในการส่งเสริมการกิน การเที่ยว และตลาดภายในประเทศถือว่าเป็นตลาดใหญ่

“ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พี่น้องชาวเกษตรกรที่ร่วมกันจัดงาน เพื่อคนเมืองในลองมาชิมของดี ของท้องถิ่น เรามีเกษตรแปลงใหญ่ มีของดีแต่ละท้องถิ่นทั่วไทย มาให้พี่น้องได้ชิม ได้จับจ่ายใช้สอย ถึงแม้ว่าฝนจะตก ทุเรียนก็ขายหมดไปหลายกิโลแล้ว ผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมเปิดงาน พี่น้องชาวกรุงเทพฯจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า หลังจากจัดงานเกษตรพากิน พาเที่ยว ที่กรุงเทพมหานครสำเร็จแล้ว ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะจัดต่างจังหวัดในแต่ละภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด บริโภคสินค้าเกษตรภายในประเทศต่อไป และในพื้นที่ต่างจังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมวางแผนไว้ในการจัดงานครั้งต่อไป จะเป็นที่ภาคใต้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรกรที่ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ของท่านมีดี และพร้อมเผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้จักมากขึ้น เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพร้อมเป็นส่วนหนึ่งภายในการจัดงานครั้งหน้าต่อไป

นายประยูรกล่าวเสริมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐบาล ผลักดันให้เกิดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลผลิตภาพ การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างกว้างขวาง เพื่อทำให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

นายประยูรกล่าวว่า นอกจากนี้ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ได้แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer, Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสหกรณ์ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้สามารถกระจายผลผลิต จากพื้นที่สู่ตลาดที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจับคู่ธุรกิจ การสาธิตทางการเกษตร และอาหาร บริการขนส่งสินค้าที่จำหน่ายภายในงาน โดยมีหน่วยงานร่วมนำสินค้ามาจำหน่าย 3 กระทรวง จำนวน 132 ร้านค้า 2 บริษัทขนส่ง รวมทั้งได้รับความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากกรุงเทพมหานคร

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อภาคการเกษตรไทยในภาพรวมต่อไป” นายประยูรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพิธีเปิดงาน ร.อ.ธรรมนัส และคณะ ร่วมเดินชมบูธโซนสินค้าและโซนนิทรรศการต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทยต่อไป

ผู้สื่อข่าวสอบถามนางสมใจ ผู้ประกอบการขายอาหารปรุงสำเร็จภายในงาน ระบุว่า ยอดขายค่อนข้างดี สินค้าที่เตรียมมาจำหน่ายเกือบหมด และบางรายการหมดตั้งแต่ช่วงบ่าย แม้วันนี้ฝนตกเกือบทั้งวัน แต่ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาชมงาน และหาซื้ออาหารเพื่อรับประทาน คาดว่าวันที่เหลือจะได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มากท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง และข่าวสารที่ออกไปวันแรก น่าจะทำให้ประชาชนสนใจมาช้อปปิ้งอีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ งาน “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน สถานีสามยอด (BL30) ทางออกที่ 3 บริเวณงานจัดตรงข้ามกับวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ติดกับบริเวณที่ตั้งเสาชิงช้า เข้างานฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เคาะมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยผลการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 1/2567
ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนจัด
รูปที่ดิน ครั้งที่ 3 โดยมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังนี้ กรณีที่ 1
พักชำระหนี้ ลูกหนี้จะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2569 กรณีที่ 2 ชำระเงิน
ต้นบางส่วน โดยการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2569 คัดลดยอดเงินต้นตามจำนวน
ที่ชำระ รวมถึงได้รับการปรับลดดอกเบี้ยคงค้าง ตามสัดส่วน
เงินต้นที่ชำระ และกรณีที่ 3 ชำระเงินต้นคืนครบถ้วน โดยการ
ยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2567-2569 อีกทั้งได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดค้างชำระ
ทั้งหมด เพื่อแก้ไขปัญหาลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน และลด
ภาระดอกเบี้ยค้างชำระ ประมาณ 3.3 ล้านบาท

นอกจากนี้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชล
ประทาน เตรียมดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 12,400 ไร่ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในการจัด
ระบบชลประทาน และระบบสาธารณสุขต่าง ๆ ภายใน
พื้นที่ อีกทั้งเตรียมประกาศกำหนดแนวเขตสำรวจการจัดระบบ
น้ำเพื่อเกษตรกรรม และแนวเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินเพิ่มเติม
แบ่งออกเป็น 1. แนวเขตสำรวจจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
จำนวน 29 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พัทลุง สุราษฎร์ธานี
ตรัง บุรีรัมย์ นครราชสีมา เลย น่าน นครสวรรค์ ระยอง และ
ชัยนาท เพื่อสำรวจการจัดระบบน้ำพื้นที่ 2. แนวเขตสำรวจการ
จัดรูปที่ดิน จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
สุพรรณบุรี และอ่างทอง.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: พุธที่ 27 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12265

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 22.35

Ad Value: 24,585

PRValue (x3): 73,755

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯเดินหน้าปุ๋ยคนละครึ่งลดรายจ่ายชาวนา

เกษตรกรเดินหน้าปุ๋ยคนละครึ่งลดรายจ่ายชาวนา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2567 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 มติคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติดำเนินการผลิตเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2567 และคณะกรรมาธิการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นการสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในลักษณะ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง” โดยการสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ในราคาครึ่งหนึ่งไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง รวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน 20,000 บาท

“ส่วนเกษตรกรในสาขาอื่นๆ กระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะช่วยเหลือแบบไหน ให้ตรงกับความต้องการและปัญหาของเกษตรกร”

นายฉัตรกิติบดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2567/68 กับกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ ลูก้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นกัน โดยวิธีเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.เข้าร่วมโครงการ จากนั้นระบุปุ๋ยสูตรที่เข้าร่วมโครงการ และชำระเงินค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ครึ่งหนึ่งผ่านแอปฯ ธ.ก.ส. (รัฐช่วยจ่ายค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ครึ่งหนึ่งและเกษตรกรจ่ายครึ่งหนึ่ง) เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิ่มโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรส่งผลให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น



'เกษตร'เตรียมความพร้อม 'สวนยาง'รับ EUDR

กรุงเทพธุรกิจ Sustainability's Journey

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Kick off โครงการบูรณาการทดลองร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และการซื้อขายน้ำยาง EUDR

การยกระดับผลผลิตยางพาราให้ตรงตามมาตรฐานที่ผู้ซื้อยางหรือตลาดโลกต้องการ โดยในเดือนธ.ค. 2567 นี้ จะเริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสินค้า

ที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR (EU Deforestation Regulation) ของสหภาพยุโรป (อียู) โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เช่น ผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและผู้ประกอบกิจการยางพาราไทย มีการจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบรองรับกฎระเบียบ EUDR เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคกับชาวสวนยาง และ

ตลอดจนเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตื่นตัว เป็นโอกาสที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระดับโลกต่อไป

ขณะเดียวกัน กยท. ได้จัดเตรียมระบบข้อมูลยางพาราไทยให้เป็นไปตามเงื่อนไข ทั้งระบบลงทะเบียนเกษตรกรที่จะต้องใช้เป็นพื้นฐานรองรับกฎระเบียบ EUDR ซึ่งการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (RAOT GIS) ของ กยท. เป็นอีกหนึ่งระบบที่ได้รับการรองรับตามกฎระเบียบ EUDR ในขณะนี้

'กรมการข้าว'เปิด16สูตร'ปุ๋ยคนละครึ่ง'สั่งจองได้ผ่านแอปพลิเคชันร่วมธกส.

กรุงเทพธุรกิจ ● กรมการข้าว เดินหน้าโครงการ "ปุ๋ยคนละครึ่ง" 29 ล้านบาท ดึงเอกชนขึ้นทะเบียน 16 สูตร เกษตรกรจองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.

นายณัฐฤทธิคดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบ โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือปุ๋ยคนละครึ่ง ประจำปีงบประมาณ 67/68 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวเสนอ กรอบวงเงินงบประมาณโครงการ 29,980.1695 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ชาวนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2567- 31 ก.ค. 2568

โดยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจะสนับสนุนค่าปุ๋ยส่วนหนึ่งให้เกษตรกร โดยรัฐบาลช่วย 50 % และชาวนาจ่ายอีก 50 % ในการซื้อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ในราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้วเรือน) เป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.68 ล้านครั้วเรือน ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถสั่งซื้อปุ๋ยและชีวภัณฑ์ได้จากแอปพลิเคชันที่กรมการข้าวและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พัฒนาร่วมกัน

ทั้งนี้ กรมการข้าวจะเชิญชวนผู้ประกอบการผู้ค้าปุ๋ยมาเข้าร่วมโครงการ โดยต้องเป็นการจำหน่ายในราคาปุ๋ยตามสูตรที่กำหนดต่ำกว่าท้องตลาดและจำหน่ายราคาเดียวกันหมด เพื่อแก้ปัญหาชาวนาซื้อปุ๋ยแพง โดยปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือมีหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ย ส่วนชีวภัณฑ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสำหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียน



- เบื้องต้น 16 รายการ ได้แก่ (1) ปุ๋ยสูตร 25-7-14 (2) ปุ๋ยสูตร 20-8-20 (3) ปุ๋ยสูตร 20-10-12 (4) ปุ๋ยสูตร 30-3-3 (5) ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 (6) ปุ๋ยสูตร 18-12-6 (7) ปุ๋ยสูตร 16-8-8 (8) ปุ๋ยสูตร 16-12-8 (9) ปุ๋ยสูตร 16-16-8 (10) ปุ๋ยสูตร 16-20-0 (11) ปุ๋ยสูตร 20-20-0 (12) ปุ๋ยสูตร 15-15-15 (13) ปุ๋ยสูตร 16-16-16 (14) ปุ๋ยสูตร 13-13-24 (15) ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีวัตถุกรรม หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ (16) ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไปตามคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะรับสมัครสหกรณ์การเกษตรเป็นจุดกระจายปุ๋ยและชีวภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการให้เกิดความโปร่งใส ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมออกคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อมากำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถขอใช้สิทธิ์ตามระบบข้อมูลโครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง ผ่านแอปพลิเคชันของ ธ.ก.ส. ส่วนการจ่ายเงินสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกษตรกรต้องชำระเงินสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ตามที่แจ้งความประสงค์ ขณะที่ ธ.ก.ส. โอนจ่ายเงินค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ให้ตามรายงานที่สหกรณ์การเกษตรจ่ายปุ๋ยและชีวภัณฑ์ให้เกษตรกร "มั่นใจว่า โครงการนี้จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.68 ล้านครั้วเรือนสามารถเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูก สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาได้ 10 % ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10 % มีอำนาจในการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเกษตรกรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังได้ปุ๋ยคุณภาพดีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและยกระดับคุณภาพข้าวให้สนองความต้องการของตลาด"

ในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจการใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียน ที่สำคัญสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (โครงการไร่ละ 1,000 บาท) ซึ่งใช้งบประมาณปีละ 54,300 ล้านบาท ดังนั้นจึงประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 24,320 ล้านบาท



‘เกษตรกรผู้ปลูกข้าว’ เฮ! ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต

หมายเหตุ : การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2567 ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 (โครงการฯ) วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 29,980.17 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยในส่วนของแหล่งเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 (โครงการฯ) และมอบหมายให้ กษ. โดยกรมการข้าว จัดทำข้อ

มูลเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการฯ และงบประมาณต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในลักษณะ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง” เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน และลดภาระการเงินการคลังของประเทศ

โดยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68
- (2) เพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ในนาข้าว ในสูตรและอัตราที่เหมาะสมตามนิเวศและสภาพพื้นที่ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ปัจจัยการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการ

เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี
กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัว
เรือน (เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปประมาณ 4.48 ล้านครัวเรือน
พื้นที่ 54 ล้านไร่ และเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ 2
แสนครัวเรือน พื้นที่ 1.20 ล้านไร่) ทั้งนี้ ลูกค้ายก อบ.ส.ที่เข้า
ร่วมโครงการพักชำระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้

ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม
2567-31 พฤษภาคม 2568

วิธีการดำเนินการและเงื่อนไขโครงการฯ

(1) สนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ในราคา
ครึ่งหนึ่ง (เกษตรกรชำระเงินค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ครึ่ง
หนึ่ง และรัฐบาลสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์อีกครึ่งหนึ่ง)
ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่
หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง รวม
มูลค่าปุ๋ยไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครง
การฯ ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือ
สำคัญรับแจ้งถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.
2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และชีวภัณฑ์ต้องได้รับการ
ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) เกษตรกร 1 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหลายพื้นที่
ที่ใช้สิทธิ์รวมได้ไม่เกิน 20 ไร่ และไม่ซ้ำซ้อน ตามที่
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68
กับกรมส่งเสริมการเกษตร

(3) เกษตรกรต้องนำไปใช้จริง ห้ามนำไป
จำหน่าย แจกจ่ายให้บุคคลอื่น

(4) สหกรณ์การเกษตรต้องส่งมอบปุ๋ยและ
ชีวภัณฑ์ให้เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยหาก
เกษตรกรยังไม่ได้รับปุ๋ยและชีวภัณฑ์ อบ.ส.จะคืนเงินที่
เกษตรกรชำระทั้งหมดให้เกษตรกร

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ

(1) กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปีการผลิต 2567/68

(2) กรมการข้าวประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ
กิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในประเทศ ทำข้อตกลงกับผู้ประกอบ
กิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์จำหน่ายแต่ละสูตรปุ๋ย ราคาเดียวกัน
ไม่เกินราคาควบคุม ราคาจำหน่ายชีวภัณฑ์ตามราคาควบคุม
และกรมการข้าว โดยคณะทำงานกำหนดราคาควบคุมปุ๋ยและ
ชีวภัณฑ์ของโครงการฯ เป็นผู้พิจารณาราคาปุ๋ย โดยอ้างอิง
จากราคาท้องตลาดราคาหน้าโรงงาน และราคาขายปลีก

(3) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครคัดเลือกสหกรณ์
การเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ

(4) สหกรณ์การเกษตรเลือกผู้ประกอบการปุ๋ยและชีว

ภัณฑ์ที่กรมการข้าวคัดเลือกไว้ให้เป็นผู้จัดหาปุ๋ยและชีวภัณฑ์

(5) อบ.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมการข้าว พัฒนาระบบข้อมูลโครงการ Application

(6) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขอใช้สิทธิตามระบบข้อมูลโครง

การฯ ผ่าน Application ของ อบ.ส.

(7) เกษตรกรชำระเงินสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ตามที่
แจ้งความประสงค์

(8) สหกรณ์การเกษตรตรวจสอบการใช้สิทธิผ่าน

Application เพื่อดูข้อมูลความต้องการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ปริมาณ
สูตร และวัน เวลาการรับปุ๋ยและชีวภัณฑ์ และแจ้งผู้ประกอบการ
กิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์

(9) ผู้ประกอบการกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ส่งปุ๋ยและชีวภัณฑ์
ให้สหกรณ์การเกษตร เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรส่งต่อปุ๋ยและ
ชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ สถานที่ และเวลาตาม
แผนการส่งมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์

(10) กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและชีวภัณฑ์
ตามโครงการของแต่ละผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

(11) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรับปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ณ จุดส่ง
มอบ ภายในระยะเวลาตามแผนส่งมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์

(12) สหกรณ์การเกษตรสรุปข้อมูลการกระจายปุ๋ยและ
ชีวภัณฑ์ของเกษตรกรผ่านระบบ และตรวจสอบวงเงินค่าปุ๋ย
และชีวภัณฑ์แจ้ง อบ.ส.

(13) อบ.ส.จ่ายเงินให้สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
การเกษตรจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์

ปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวภายใต้โครงการฯ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เลือกรับการสนับสนุนปุ๋ย
ที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวจำนวน 16 รายการ ดังนี้ (1) ปุ๋ย
สูตร 25-7-14 (2) ปุ๋ยสูตร 20-8-20 (3) ปุ๋ยสูตร 20-10-12 (4)
ปุ๋ยสูตร 30-3-3 (5) ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 (6) ปุ๋ยสูตร 18-12-6 (7)
ปุ๋ยสูตร 16-8-8 (8) ปุ๋ยสูตร 16-12-8 (9) ปุ๋ยสูตร 16-16-8
(10) ปุ๋ยสูตร 16-20-0 (11) ปุ๋ยสูตร 20-20-0 (12) ปุ๋ยสูตร
15-15-15 (13) ปุ๋ยสูตร 16-16-16 (14) ปุ๋ยสูตร 13-13-24
(15) ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับ
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ (16) ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบ
สำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

กรอบวงเงินงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 29,980.17 ล้านบาท แบ่งเป็น

แหล่งเงิน

(1) เงินทุน อบ.ส. 2 สักรองจ่ายการดำเนินงานตาม
ความต้องการโครงการฯ ในส่วนของ 500 บาทต่อไร่ ที่รัฐบาล
สมทบ โดยจัดสรรงบประมาณชดเชยด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน
เงินกู้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า บวกค่าใช้จ่าย
ดำเนินการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 3.62)
และบวกต้นทุนเงินตามระยะเวลา

(1.1) วงเงินจ่ายสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ให้เกษตรกร

โครงการดังกล่าวช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในลักษณะ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง” เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน และลดภาระเงินการคลังของประเทศ

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (1.2.1) ค่าชดเชยต้นทุนเงิน (1.2.2) ค่าบริหารโครงการฯ ร้อยละ 2 เป็นเวลา 3 เดือน

(2) ชงกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2567 เป็นค่าดำเนินการของ กษ.ในการจัดหาปุ๋ยและชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว และส่งมอบให้เกษตรกร เช่น ค่าบริหารจัดการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ให้เกษตรกร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยและชีวภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ กษ.จะดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อ ส.ง.ป. ตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบกำหนดต่อไป

วงเงินรวมทั้งสิ้น 29,980.17 ล้านบาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

(1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ร้อยละ 10 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมีอำนาจในการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเกษตรกรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนสามารถเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูกลง สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และยกระดับคุณภาพข้าว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

(3) การใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิต ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียน และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (โครงการไร่ละ 1,000 บาท) ได้ถึงปีละ 24,320 ล้านบาท (เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีละ 54,300-29,980 ล้านบาท)

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณมีความเห็นว่า สำหรับแหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 29,518,0200 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงินที่รัฐต้อง

ชดเชยค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เห็นสมควรให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยคำนึงถึงขอบเขตที่รัฐสามารถรับภาระได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะต้องไม่เกินสัดส่วนตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ตามนัยมาตรา 28 โดยมีข้อสังเกตว่าค่าบริหารโครงการฯ ร้อยละ 2 เป็นเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการชดเชยค่าบริหารโครงการฯ ในลักษณะดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นการต้องงบประมาณนั้น ให้ ธ.ก.ส.จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลการดำเนินงานจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม การชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตราชดเชยต้นทุนเงินถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำหนัก ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้าบวกค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้านั้น ในการดำเนินโครงการฯ ตามมาตรการที่ผ่านมา รัฐบาลจะรับภาระชดเชยอัตราต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตราต้นทุนทางการเงินของ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาส บวก 1 โดยให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราต้นทุนทางการเงินตามอัตราที่แท้จริงทุกไตรมาส ซึ่งยังคงอยู่ในสัดส่วนที่รัฐบาลสามารถรับภาระได้ รวมถึงมีการใช้อัตราต้นทุนทางการเงินดังกล่าวกับมาตรการ/โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการรูปแบบเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้คงหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการชดเชยอัตราต้นทุนทางการเงินที่ต้องขอรับชดเชยจากภาครัฐเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับแหล่งเงินในส่วนที่เหลือของโครงการฯ จำนวน 462.1495 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดหาปุ๋ยและชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว และส่งมอบให้เกษตรกรที่จะเสนอขอใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชงกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เนื่องจากมีกิจกรรมที่เป็นภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 มาดำเนินการเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วยังคงมีความจำเป็นต้องขอชงกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ขอให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายชงกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 ตามขั้น

ต่อไป ตามความเห็นของสำนักงานประมาณ

1. กษ. แจ้งว่าจะดำเนินโครงการฯ โดยใช้ Application "BAAC" ของ ธ.ก.ส.

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 คืน ธ.ก.ส. กรณีชำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยบวกค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน บวกต้นทุนตามระยะเวลา ซึ่งคำนวณจากต้นทุนเงินส่วนเพิ่มการออกพันธบัตรที่ กค. ไม่ค้ำประกันในแต่ละช่วงอายุ ตามที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการฯ และให้นำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และแยกบัญชีการดำเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติ ภายใต้ระบบบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA).



เกษตร วันนี้

เกษตรวันนี้..... ● กรมประมง ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร ประชาชนทั่วไปและผู้ ที่สนใจ เข้าร่วมการ ประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอานนท์ และห้องประชุมกุลาคำ กรมประมง นอกจากนี้ยังมีการ ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และ YouTube Channel สถานีประมงต้นแบบ ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสู่การใช้ ประโยชน์เพื่อการเติบโตของภาคประมงไทยอย่างยั่งยืน”..... ● ในงานจะพบกับการนำ เสนอผลงานวิจัยคุณภาพรวมกว่า ๑๑ เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย ๕๓ เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 46 เรื่อง ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 หลังจากนั้นจะลงทะเบียนเข้าร่วมได้เฉพาะแบบ Online เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียด การลงทะเบียนได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิจัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง โทร. 0-2561-0834 เว็บไซต์ <https://www4.fisheries.go.th/rag>..... ●

นายก:เหล่าปลี

เจริญเกษตรฯ ญี่ปุ่น เร่งส่งออกส้มโอ-มะม่วง



นายทศบาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ครั้งที่ 14 ว่า การประชุมครั้งนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเจรจาขอให้ญี่ปุ่นยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์ส้มโอของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2562 โดยฝ่ายญี่ปุ่นได้แจ้งยอมรับข้อมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และได้แจ้งยืนยันกรอบเวลาการดำเนินงานเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นตกลงที่จะเร่งจัดทำเงื่อนไขการนำเข้าส้มโอทุกสายพันธุ์ของไทยไปยังญี่ปุ่นด้วยวิธีการอุปไอน้ำเพื่อเสนอให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณา พร้อมแจ้งว่าจะเร่งกระบวนการในลำดับถัดไปใน การหาข้อสรุปร่วมกัน ต่อเงื่อนไขการส่งออกและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของฝ่ายญี่ปุ่นให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การประกาศอนุญาตนำเข้าส้มโอทุกสายพันธุ์จากประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ยังเจรจาเพื่อขอส่งออกมะม่วงไปยังญี่ปุ่นโดยไม่จำกัดสายพันธุ์จากเงื่อนไชเดิมที่ส่งออกได้เพียง 7 สายพันธุ์ ได้แก่ เชี่ยวเสวย โชคอนันต์ หนังกกลางวัน น้ำดอกไม้ พิมเสนแดง แรด และมหาชนก โดยฝ่ายญี่ปุ่นยืนยันว่าจะเริ่มพิจารณาข้อมูลมะม่วงของไทยทันทีหลังจากที่พิจารณาเงื่อนไขของส้มโอเสร็จสิ้น นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของทั้งสองประเทศ และผลักดันการเปิดตลาดร่วมกัน อาทิ มะม่วงของไทย ส้มของญี่ปุ่น โดยฝ่ายญี่ปุ่นได้แสดงความขอบคุณฝ่ายไทยเช่นเดียวกันที่จะเร่งพิจารณาเงื่อนไขอนุญาตนำเข้าส้มสายพันธุ์สุและคัมควอทของญี่ปุ่นเพิ่มเติมไปพร้อมกัน

การเจรจาดังนี้ ถือเป็น การลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้า ที่จะนำไปสู่การขยายการส่งออก





ส้มโอไทยไปสู่ญี่ปุ่น และสร้างโอกาสทางการค้าของผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรชาวสวนส้มโอของไทย โดย มกอช. และกรมวิชาการเกษตรพร้อมจะผนึกกำลัง ผลักดันและดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับญี่ปุ่นในเรื่องนี้ ให้ประเทศไทยสามารถส่งออกส้มโอทุกสายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้โดยเร็วที่สุด

“มกอช. มีความพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของไทยทุกภาคส่วน เพื่อเป็นทีมไทยในการเจรจาผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยสามารถขยายการส่งออก มีความสามารถในการแข่งขันและได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล”.

ผู้ช่วยฯลงพื้นที่ติดตามงาน ด้านเกษตรในจ.สมุทรสาคร

ดร.ณมาณิตา กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2567 โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม
ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.สมุทรสาคร
เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการจาก
การลงพื้นที่ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตร/
ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์/ด้านชลประทาน ผลการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร
และสหกรณ์ของ จ.สมุทรสาคร ในไตรมาสที่ 2
ปีงบประมาณ 2567 การดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น
1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผลการสรรหาปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน ประจำปี 2567 ติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินการตามนโยบายของ รมว.เกษตรฯ แนวทาง
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
และติดตามผลการให้บริการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
จ.สมุทรสาคร